

Cùng em đến trường thắp sáng ước mơ

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: "QUẢ NGỌT" TỪ TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH QUÂN HÀM XANH

Từ chương trình "Nâng bước em tới trường" đã có nhiều học sinh vượt qua hoàn cảnh, khăn khổ khăn thân thể để hiện thực hóa ước mơ của mình. Đối với những người lính biên phòng nơi cửa biển Thái Bình, đó là những "quả ngọt" họ thêm những mùa vàng phía trước. Hình ảnh và tình cảm thương của người chiến sĩ mang quân hàm xanh sẽ in đậm mãi trong tim các em học sinh nghèo.

Linh hoạt trong cách làm

Không như các đơn vị biên phòng vùng cao tổ chức cho các con nuôi ăn ở, sinh hoạt và học tập tại đơn vị, các đơn vị thuộc BĐBP Thái Bình không trực tiếp đón các em về đơn vị chăm sóc mà giao cho cán bộ đồn phụ trách tại gia đình bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho các cháu chu đáo, có góc học tập riêng, có đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết. Ngay sau khi đón nhận các em làm con nuôi, các đơn vị đã phối hợp với địa phương tu sửa nhà, mua sắm đồ dùng học tập cho các em với trị giá gần 6 triệu đồng/em.

Đại tá Phạm Quang Huỳnh, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai rà soát, lựa chọn các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ để nhận nuôi, đồng thời giao các phòng, văn phòng trực thuộc quyền góp hỗ trợ định kỳ các cháu một phần kinh phí để giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong học tập và cuộc sống. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện đến khi các cháu học hết THCS, sau đó các đơn vị sẽ chuyển sang hỗ trợ các cháu theo chương trình "Nâng bước em tới trường" đến khi các cháu tốt nghiệp THPT.

Các đơn vị còn phối hợp với địa phương, các nhà trường và các tổ chức, cá nhân hảo tâm huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay giúp đỡ các em ổn định về cuộc sống. BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trích quỹ vì người nghèo và vận động các nguồn lực xã hội, dùng học để xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 con nuôi đồn biên phòng với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Nỗi niềm khát vọng xanh

8 năm đồng hành với trẻ em nghèo nơi biên giới biển Thái Bình trong chương trình "Nâng bước em tới trường" là cả sự nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tiếp nối thành công của chương trình, từ năm 2019 BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", giải trí nhân văn cần lan tỏa và



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà "Nâng bước em tới trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển.

Ảnh tư liệu

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh



Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của chương trình đến toàn lực lượng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự tri ân của BĐBP tỉnh với nhân dân khu vực biên giới biển bao năm đã kề vai sát cánh cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của quốc gia; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chương trình, mô hình này, kêu gọi sự hỗ trợ, tham gia của cộng đồng xã hội, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống, xây dựng tuyến biên giới biển ngày càng vững chắc.

Ông Vũ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh



Công tác Khuyến học, khuyến tài của BĐBP Thái Bình luôn đa dạng, phong phú và đạt kết quả cao, góp phần động viên học sinh vượt khó học giỏi và phần nào chia sẻ với khó khăn của học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc xây dựng xã hội học tập của BĐBP tỉnh thông qua việc phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng các tủ sách pháp luật tại trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa và các tủ sách ở các thôn, làng, khu dân cư khu vực biên giới biển..., góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Binh nhất Đỗ Linh Trung, Phòng Hành chính, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh



Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại và gia đình cậu. Những năm học THPT, em được hỗ trợ từ chương trình "Nâng bước em tới trường" của BĐBP tỉnh. Hình ảnh màu áo xanh thân thương của BĐBP đã in đậm trong tâm trí em. Ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục của BĐBP nay đã thành hiện thực. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và quy định của đơn vị, ra sức học tập và rèn luyện để trưởng thành hơn và mong được đóng góp ngày càng nhiều hơn công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là sự tri ân của em với chương trình "Nâng bước em tới trường" của BĐBP Thái Bình.

đã đạt nhiều kết quả tích cực bước đầu. Qua đánh giá hàng năm, 100% các em hạnh kiểm tốt, đủ điều kiện lên lớp, trong đó trên 90% học sinh khá, giỏi, không có học sinh yếu. Đến nay có 7 em tốt nghiệp THPT, trong đó 6 em đỗ vào các trường đại học. Tiêu biểu là các em: Tạ Bá Lộc, xã Thụy Hải (Thái Thụy) đang là sinh viên Trường Đại học Y Hải Phòng; Bùi Văn Hậu, xã Thái Đô (Thái Thụy) đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội; Đặng Thị Thu Hà, xã Thái Thượng (Thái Thụy) đang là sinh viên Học viện Tài chính; Phan Thị Văn Anh, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đang là sinh viên Trường Đại học Hà Nội; Trần Thanh Huyền, xã Nam Phú (Tiền Hải) sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phạm Thu Hà, xã Đông Minh (Tiền Hải) sinh viên Đại học Kinh tế. Ngoài ra, có em không chọn con đường vào đại học mà viết đơn tình nguyện tham gia quân đội như em Đỗ Linh Trung, xã Thái Thượng hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình.

Hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Hải Phòng, Tạ Bá Lộc không bao giờ quên những ngày gian khổ khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đỡ đầu. 1 tuổi mồ côi mẹ, đến 7 tuổi mồ côi cha, Lộc ở với bà nội trong căn nhà chưa đầy 30m². Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng được sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô giáo, bạn bè, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình, Lộc luôn là tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Lộc tâm sự: Từ trong sâu thẳm trái tim, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú BĐBP Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)

Nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác

Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thái Thụy hiện có hơn 2.300 hội viên, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác, vươn lên làm giàu, giúp đỡ đồng đội, đóng góp tích cực cho xã hội.

Ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Thái Thụy cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tới toàn thể các cấp hội, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động nghĩa tình đồng đội. Các cấp hội lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử..., góp phần giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, giúp hội viên ổn định cuộc sống; chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội.

Xác định công tác nghĩa tình đồng đội là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đóng góp quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Từ đóng góp của hội viên cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến nay toàn huyện có 943 triệu đồng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để giúp nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi khi ốm đau, khó khăn. Theo ông Trần Xuân Thắng: 15 năm kể từ khi thành lập, được sự giúp đỡ của các cấp, ngành, doanh nghiệp, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa 45 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP với số tiền

1,6 tỷ đồng; tổ chức 4.423 lượt thăm hỏi đồng đội với số tiền 298 triệu đồng; tặng 54 số tiết kiệm cho nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 7.700 suất quà cho cựu TNXP nghèo... Hội Cựu TNXP xã Thụy Bình là đơn vị điển hình trong công tác nghĩa tình đồng đội. Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, Chủ tịch Hội cho biết: Toàn xã hiện có 62 hội viên đang sinh hoạt hội, trong đó có 8 nữ hội viên đơn thân, 2 gia đình hội viên thuộc diện hộ cận nghèo, 1 hộ quân quý hội của mỗi hội viên là 550.000 đồng. Số quỹ này, Hội Cựu TNXP xã Thụy Bình đã vận dụng để giúp đỡ các cấp hội, hội viên, bố, mẹ hội viên ốm đau, hội viên khó khăn, chúc thọ khi hội viên đến tuổi 70, 80, 90. Ngoài việc xây dựng quỹ tại xã, Hội Cựu TNXP xã Thụy Bình còn ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ 2,7 triệu đồng; quỹ nhân đạo, chăm sóc người cao tuổi 4,5 triệu đồng; quỹ nghĩa tình đồng đội; tự vấn cho bà con trong việc chọn giống, thức ăn chăn nuôi; tạo điều kiện cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn mua trà tiến sau... giúp họ có thêm điều kiện sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Thịnh cũng là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hồng Dũng rất tận tâm với phong trào.

Trong khi hội viên ít, tuổi cao, sức yếu, còn nhiều khó khăn thì hoạt động của các cấp hội cựu TNXP ở Thái Thụy duy trì được trong thời gian qua càng thêm đáng quý.

PHƯƠNG CHI



Đám nuôi cá hồng mỹ của vợ chồng cựu thanh niên xung phong Bùi Sỹ Thịnh - Hà Thị Ái (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).

Động lực để nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu

Thời gian qua, phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" là động lực để nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khẳng định sự trưởng thành trên mọi lĩnh vực, giúp chị em thực hiện hài hòa hai chức năng: người lao động và người vợ, người mẹ trong gia đình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 122.781 nữ CNVCLĐ (chiếm 72,2% tổng số CNVCLĐ) ở 1.057 ban nữ công công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh. Mỗi đơn vị có một cách làm khác nhau, bản thân mỗi nữ lao động đều nhiệt huyết, cố gắng, nhận thức rõ yêu cầu và trách nhiệm cần phải tiến bộ không ngừng, đáp ứng nhu cầu công việc và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Bà Tăng Thị Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để cụ thể hóa phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà", các cấp công đoàn trong huyện đã căn cứ vào đặc điểm ngành, nghề, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua sát thực nhằm động viên chị em phấn đấu như phong trào "Hai tốt" của ngành Giáo dục; phong trào "Lương y như từ

mẫu" của ngành Y tế... Đặc biệt, các phong trào thi đua đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều lớp truyền thông bồi dưỡng kiến thức về gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 2.000 cán bộ nữ công và nữ công nhân trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, các ban, tổ nữ công công đoàn cơ sở còn phát động chị em xây dựng quỹ phụ nữ tiết kiệm hàng tháng để hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Để thích ứng, đáp ứng xu thế phát triển chung, nữ CNVCLĐ không chỉ nâng cao kỹ năng, trách nhiệm trong công việc, mỗi trường công sở mà cả trong ứng xử, đối xử hòa các mối quan hệ xã hội và hơn hết là "giữ lửa" hạnh phúc gia đình. Vừa là công nhân vừa là trưởng ca tại Xí nghiệp May Hưng Hà, chị Trần Thị Huyền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm nuôi dạy con, nguyện vọng của công nhân để kiến nghị, đề xuất với ban giám đốc Xí nghiệp,



Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Trần Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường Mầm non Mê Linh (Đông Hưng).

Ảnh: THU HIẾN

bảo đảm các chế độ, chính sách và nâng cao phúc lợi cho người lao động theo quy định. Chị cũng khéo léo sắp xếp công việc để có thời gian chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy các con. Chị Huyền cho biết: Phong trào "Giải việc nước, đảm

việc nhà" vừa là động lực vừa là mục tiêu để tôi phấn đấu, cũng là công việc cụ thể hàng ngày để tôi tự rèn luyện.

Cùng với phát động, đăng ký danh hiệu thi đua, các công đoàn cơ sở đã tiến hành bình xét khách quan, công bằng, tạo

sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cũng là động lực để nữ CNVCLĐ phấn đấu. Dù ở công việc nào, các chị đều nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng như trách nhiệm xây dựng gia

đình hạnh phúc. Nhiều chị đã tạo được bình đẳng ngay trong những công việc của gia đình như: phân công lao động hợp lý, tạo thói quen cho chồng, con biết chia sẻ công việc, cùng có trách nhiệm chăm lo xây dựng, gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhiều gia đình nữ CNVCLĐ giữ được nét đẹp truyền thống có nhiều thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhiều gia đình CNVCLĐ có con thi đỗ các trường đại học, đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Chị Phạm Thị Tuyết Dinh, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của các cấp công đoàn và sự phối hợp chặt chẽ với hội phụ nữ đồng cấp, nữ CNVCLĐ Thái Bình đã thực hiện phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" ngày càng phát triển, hiệu quả. Đánh giá 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Hai tốt" giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh

có 86 nữ CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; hàng trăm lượt nữ cán bộ đạt danh hiệu bác sĩ, y tá giỏi, 19 chị được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú; có hàng nghìn lượt chị đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, 39 chị được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 8 chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 28 chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, gần 600 lượt nữ vận động viên giành được huy chương cấp quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực thể thao... Bình xét danh hiệu thi đua 10 năm có 105.859 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ "Hai tốt" (86,3%) và 1.387 đơn vị đồng nghiệp được công nhận là đơn vị có phong trào "Hai tốt" (85,7%), trong đó hàng trăm tập thể và cá nhân được suy tôn danh hiệu phụ nữ "Hai tốt" tiêu biểu xuất sắc.

Qua thực tiễn triển khai phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà", nhiều chị em đã được tin nhiệm giao trọng trách lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

KUẤN PHƯƠNG